
หมอแนะอย่าเลี้ยงพิทบูล เสี่ยงทำร้ายคนทุกเมื่อ

เขียนโดย Pice Priceaw

สัตว์แพทย์อลงกรณ์ แนะ อย่าเลี้ยง พิทบูล-ร็อตไวเลอร์ บอกสุนัขนำเข้า เครียดได้ตลอดเวลา เสี่ยงทำร้ายคนได้ทุกเมื่อ

           นายสัตวแพทย์ อลงกรณ์ มหรรณพ นายสัตวแพทย์ช่วยราชการสำนักพระราชวัง กล่าวกับ สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ในรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง FM
102.75 MHz ว่า สุนัขพันธุ์พิทบูลมีความดุร้ายมาก ตัวใหญ่ สามารถเลี้ยงให้เชื่องได้ในตอนต้น แต่หากเกิดอาการเครียด ก็จะทำร้ายคนได้
และความแข็งแรงของสุนัขพันธุ์นี้จะพัฒนาตามอายุด้วย ทั้งนี้แนะนำว่าอย่าเลี้ยง ไม่ว่าจะพันธุ์พิทบูล หรือ ร็อตไวเลอร์ ซึ่งห้ามนำเข้าแล้ว
แต่ก็ยังมีการลักลอบมาในลักษณะลูกสุนัขอีก 

           อย่างไรก็ตามแนะนำว่า เลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทย จะปลอดภัยกว่า เพราะสุนัขต่างประเทศ มีความเป็นไปได้ ที่จะเครียดได้ตลอดเวลา ซึ่งแนะนำว่า อย่าตีสุนัข
เพราะจะยิ่งทำให้สุนัขเครียดมากขึ้น 
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